

คุณครูปฐมวัยไหลดาวน์!

สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเผยแพร่สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล เพื่อ สพป.
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทย 4.0
สามารถสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้กับประเทศได้
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว นั้น

ดังนั้น

เพื่อขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลไปสู่บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนระดับอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเผยแพร่สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้

1. หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
 2. วัตถุประสงค์การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล รุ่นที่ 1
 3. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
- สามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์

<http://shorturl.at/mUY34>



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๑ ๑๔๒๕

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ สามารถสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้กับประเทศได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลไปสู่บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนระดับอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเผยแพร่สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
๒. วัตถุประสงค์การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล รุ่นที่ ๑
๓. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ <http://shorturl.at/mUY34> หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายนี้



QR Code สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

